

Kịch bản chương trình Thời sự tổng hợp

Dự thi liên hoan Phát thanh toàn quốc của Đài PTTH Thái Bình năm 2016

(Thời lượng: 29'40'')

Kịch Bản: Văn Cử - Hồng Tươi Đài PTTH Thái Bình

Ngày thực hiện thứ bảy ngày 20/2/2016

Stt	Nội dung	T/L	Ghi chú
1	Nhạc hiệu	40s	D.sẵn (KT)
2	<p><i>BTV Phạm Ngọc và Vũ Hương</i> : Phạm Ngọc và Vũ Hương kính chào quý vị!</p> <p><i>BTV Phạm Ngọc</i>: Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình thời sự tổng hợp Chiều thứ bảy ngày 20/2, tức ngày 13 tháng giêng năm Bính thân của Đài PTTH Thái Bình, phát trên sóng FM, tần số 97mghz.</p> <p><i>BTV Phạm Ngọc</i>: Sau đây là nội dung chính sẽ phát trong chương trình.</p>	1p	Phòng thu
3	<p><u>Giới thiệu phần tin chính (Ngọc và Hương cùng dẫn):</u></p> <p>nhạc nổi nền</p> <p>- Ủy ban Mật trận tổ quốc Việt nam tỉnh tổ chức hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội khóa 14(Tỉnh Thái bình được bầu 9 đại biểu)</p> <p>- Hưng Hà, huyện đầu tiên của tỉnh ta về đích nông thôn mới, vừa được</p>	25s	Đọc trên nền nhạc

	<p>chính phủ công nhận là huyện chuẩn Nông thôn mới năm 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy cấy lúa không động cơ triển khai trên diện rộng trong vụ gieo cấy này, tiết kiệm cho bà con hàng trăm tỷ đồng. Phần sau của chương trình chúng ta cùng gặp gỡ tác giả làm ra máy cấy không động cơ. - Cuối chương trình sẽ là thông tin thời tiết nông vụ. <p style="text-align: center;">3s nhạc kết.</p>		
4	<p><u>Phân tin:</u></p> <p><i>BTV Phạm Ngọc dẫn tin 1 : Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị nghe phân tin. Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2015. Phóng viên Hà My tổng hợp</i></p> <p># Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xây dựng huyện đạt chuẩn Quốc gia NTM trong năm 2015, Ban Chỉ đạo Xây dựng NTM của tỉnh và huyện Hưng Hà đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng NTM với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, sự nỗ lực, chung sức của toàn Đảng, toàn quân, các tầng lớp nhân dân trong huyện. Đến nay, huyện Hưng Hà có 25/33 xã, đạt chuẩn Quốc gia về NTM. Gần 97% số lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng/năm. Số hộ nghèo giảm xuống còn hơn 2%. Hệ thống thủy lợi, kênh mương tưới tiêu, hệ thống điện, công trình viễn thông, các công trình phúc lợi công cộng, hạ tầng giáo dục, y tế, các công trình văn</p>	1p	<p>Các BTV dẫn lead tin. Các PV trực tiếp thể hiện nội dung tin.</p>

	<p>hóa, chợ nông thôn được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo.</p>		
5	<p><i>BTV Phạm Ngọc dẫn tin 2 : Chiều nay, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ủy viên TW Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Nguyễn Hồng Diên chủ trì cuộc họp. Phóng viên Mai Liên đưa tin :</i></p> <p># Sau khi nghe đại diện UBMTTQ Việt nam tỉnh giới thiệu những nét cơ bản và điểm mới của Luật bầu cử Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND, hội nghị đã nghe ông Đàm Văn Vượng Phó chủ tịch HĐND tỉnh trình bày văn bản số 1041 của UBND tỉnh về việc dự kiến phân bổ số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XIV cho tỉnh Thái Bình. Theo đó số lượng, cơ cấu và thành phần đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh Thái Bình với tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 9 đại biểu, trong đó đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 5 đại biểu, đại biểu do Trung ương giới thiệu là 4 đại biểu. Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh trình bày dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trên cơ sở đó, các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận, thỏa thuận và thống nhất cao về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đảm bảo về số lượng và cơ cấu kết hợp về đại biểu</p>	1,5p	

<p>ngoài đảng, đại biểu nữ và đại biểu trẻ tuổi. Căn cứ vào kết quả của hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ hoàn thiện thủ tục và tiếp tục tiến hành các bước, quy trình đảm bảo theo đúng luật bầu cử./.</p>		
<p><i>BTV Phạm Ngọc dẫn Tin 3: Công ty nấm Nam Anh vừa sản xuất thành công nấm Đông Trùng hạ thảo. Phóng viên Linh Hạnh đưa tin</i></p> <p># Sau hơn 2 năm nghiên cứu thử nghiệm, Công ty Nấm Nam Anh huyện Vũ Thư đã sản xuất thành công Nấm Đông trùng hạ thảo, với thành phần dinh dưỡng hoạt chất đạt 70% so với đông trùng hạ thảo trong tự nhiên, đến đầu năm 2016, mỗi tháng công ty sản xuất gần 2 vạn lọ giống nấm đông trùng hạ thảo, cung ứng cho các công ty dược và người tiêu dùng, trao đổi về quá trình nghiên cứu, định hướng sản xuất nấm đông trùng hạ thảo giám đốc công ty TNHH Nấm Nam Anh Nguyễn Xuân Kiên cho biết (<i>Chúng tôi đã ký với một số đối tác sử dụng Nấm Đông trùng hạ thảo làm dược liệu, chữa huyết áp, tiểu đường, yếu sinh lý nam, sinh lý nữ, thực phẩm chức năng. Đầu năm 2016 công ty đang triển khai xây dựng nhà máy hoàn tán thành viên nang, bột nôm phục vụ người tiêu dùng</i>)</p> <p><i>Phạm Ngọc đọc dẫn : Việc sản xuất thành công Nấm Đông trùng hạ thảo trong</i></p>	<p>1,5p</p>	<p>Kết nối điện thoại từ phòng thu với phóng viên tại hiện trường (Kỹ thuật theo dõi tín hiệu)</p>

tinh, với hàm lượng Cordycepin ổn định, mở ra cơ hội cho người tiêu dùng Việt Nam nhất là các bệnh nhân ung thư, lao phổi, tiểu đường, huyết áp, tim mạch ...được tiếp cận với một dược liệu quý, có chất lượng cao nguồn gốc rõ ràng và chi phí rẻ nhất.

BTV Phạm Ngọc dẫn Tin 4: Vụ xuân năm nay bà con nông dân các địa phương trong tỉnh Thái bình đưa máy cấy không động cơ vào thực hiện trên diện rộng, kết hợp cấy máy, phương pháp xạ hàng, gieo thẳng cũng được ứng dụng rộng rãi, đã tiết kiệm cho nông dân trong tỉnh ngót 300 tỷ đồng. Phóng viên Minh Hoàng thông tin.

Theo số liệu tổng hợp của ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn Nông dân 8 huyện Thành phố trong tỉnh đều áp dụng máy cấy không dùng động cơ, kết hợp công nghệ gieo xạ hàng, gieo vãi, toàn tỉnh đã thực hiện trên 40.000 Ha bằng 51% diện tích, thử làm phép tính mỗi sào cấy máy, gieo thẳng tiết kiệm được 250- 300.000 đồng , như vậy, với 40.000 ha lúa xuân ở vụ này, Thái Bình sẽ giảm chi phí sản xuất từ 270 đến 320 tỷ đồng...Việc làm này vừa chủ động thời vụ, vừa tiết kiệm được giống, tiết kiệm được công cấy vừa khắc phục cơ bản thiếu lao động trong nông thôn hiện nay.

BTV Phạm Ngọc :Đúng như anh Minh Hoàng đã thông tin, chiếc máy cấy không động cơ đã mang tín hiệu tích cực trong sản xuất Nông

	<i>nghiệp hiện nay. Và để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về chiếc máy cấy không động cơ này thì ít phút nữa thôi. Ở phần sau của chương trình, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người nông dân đã chế tạo ra chiếc máy cấy đặc biệt không động cơ này.</i>		
	Nhạc cắt	1p	D.sẵn
	<i>(Nhạc nổi nền, những tin tức tiếp theo sẽ có trong chương trình)</i> # Vào 20 giờ 5 phút tối nay sẽ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ công nhận huyện Hưng Hà đạt chuẩn nông thôn mới, đây là huyện đầu tiên của tỉnh Thái bình và huyện thứ 5 của Miền Bắc đạt chuẩn Nông thôn mới. Và khai mạc lễ Hội Đền Trần Thái bình năm 2016. # Nông dân Trần Đại Nghĩa xã Đông Hoàng huyện Tiền hải chế tạo Thành công Máy cấy không dùng động cơ, góp phần giúp Nông dân tiết kiệm Hàng trăm tỷ đồng.	1,5p	Phòng thu
7	<i>BTV Phạm Ngọc . Thưa quý vị và các bạn còn ít giờ đồng hồ nữa sẽ diễn ra Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Hưng Hà đạt chuẩn nông thôn mới và khai mạc Lễ hội Đền Trần Thái Bình năm 2016 - Di tích quốc gia đặc biệt, Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đến thời điểm này mọi công</i>	1,5p	Kết nối điện thoại từ phòng thu với phóng

<p><i>tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này đã được huyện Hưng Hà hoàn tất. Và lúc này đây Phóng viên Hồng Hạnh đang có mặt tại tại khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và Đền thờ các vị vua Triều Trần xã Tiến Đức huyện Hưng Hà nơi diễn ra buổi lễ sẽ thông tin về không khí tại đây</i></p> <p><i>Phóng viên Hồng Hạnh: Xin chào quý thính gia đang nghe chương trình Thời sự của Đài PTTH Thái bình. Lúc này đây tại khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và Đền thờ các vị vua Triều Trần xã Tiến Đức huyện Hưng Hà đã có rất đông người dân và du khách về Dự buổi lễ.</i></p> <p><i>Khác với mọi năm Khai mạc Lễ hội đền Trần Thái Bình năm nay, người dân Hưng Hà còn có niềm vui lớn đó là đón nhận quyết định của thủ tướng Chính Phủ công nhận huyện Hưng Hà đạt chuẩn nông thôn mới. (Ngay sau đây chúng tôi có cuộc phỏng vấn nhanh một số người dân đến trải hội. Xin chào chị, xin chị cho biết cảm nhận của mình khi về dự lễ hội đền Trần Thái bình năm 2016. Và ngay sau đây chúng tôi có cuộc phỏng vấn nhanh một số người dân và du khách về dự buổi lễ, đứng cạnh Hồng Hạnh lúc này là chị Thanh Lịch du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh .</i></p> <p><i>Xin Chào chị Thanh Lịch ạ, về dự lễ hội Đền Trần Thái Bình năm 2016 năm nay chị thấy không khí lễ hội như thế nào ạ?</i></p> <p><i>Chị Thanh Lịch: (À chị thấy rằng không khí lễ hội năm nay thời tiết rất tốt, bà con cô bác tất cả mọi miền đất nước về đây tham gia lễ hội đền TRần, chị thấy khung cảnh mát mẻ, người dân thân thiện, các nghi thức, trò chơi rất hấp dẫn du</i></p>	<p>viên tại hiện trường (Kỹ thuật theo dõi tín hiệu)</p>
--	--

khách.

Xin cảm ơn Chị

Hồng Hạnh: Thưa anh, anh tên là gì và anh có thể cho biết cảm nhận của mình khi Hưng Hà đạt chuẩn nông thôn mới ...

Anh Trường : *(Tôi là Trần Văn Trường là người dân xã Hồng An huyện Hưng hà.*

Hồng Hạnh: Là người dân của huyện Hưng hà đạt chuẩn Nông thôn mới anh cảm nghĩ như thế nào?

Anh Trường: *Cảm nhận của tôi lúc này là rất phấn khởi vì nông thôn mình đổi thay từng ngày, mà năm nay địa phương được chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn của Quốc gia về Nông thôn mới, cá nhaan tôi cũng như mọi người Hưng hà thấy rất phấn khởi vì que hương đã thay da đổi thịt, và đặc biệt năm nay Đền Trần xã Tiến Đức huyện Hưng hà chúng tôi tổ chức rất trọng thể, và được thời tiết năm nay ủng hộ)*

Vâng thưa quý vị và các bạn! Đến thời điểm hiện tại theo quan sát của chúng tôi công tác chuẩn bị cho lễ khai hội đã được địa phương và các đơn vị hoàn tất. Hơn 80 diễn viên đến từ các câu lạc bộ văn nghệ ở các xã trong huyện Hưng Hà đang chuẩn bị cho màn sử thi “Sáng mãi một vương triều”.

Tại Đền Vua, Đền Thánh và Đền Mẫu được trang hoàng lộng lẫy. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho người, phương tiện của quý khách thập phương về dự

lễ hội được huyện Hưng Hà triển khai đồng bộ; các tuyến đường về lễ hội và các tuyến đường trong nội bộ di tích được đảm bảo thông suốt.....

Đứng cạnh tôi đây là Ông Đỗ Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà phó trưởng ban tổ chức lễ hội. Xin ông cho biết điểm mới của lễ hội Đền Trần Thái bình 2016 này ạ?

Ông Bình: *Năm nay tại không gian lễ hội này có một sự kiện rất là đặc biệt, đối với Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà rất vinh dự được Chính phủ xét công nhận huyện Hưng Hà đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015. Vì có sự kiện lớn như vậy nên Ban tổ chức lễ hội đã rút kinh nghiệm của những năm trước, và năm nay tổ chức rất chu đáo từ việc đảm bảo ANTT, đến An toàn giao thông, An toàn thực phẩm, chuẩn bị nội dung hình thức, đến thời điểm này có thể nói là hoàn tất, chúng tôi vững bước vào khai hội năm 2016.)*

Hạnh: Xin cảm ơn Ông Bình về những thông tin vừa rồi.

Hồng Hạnh: Chỉ còn ít giờ nữa lễ hội sẽ chính thức khai mạc, xin ông cho biết đến thời điểm này việc chuẩn bị cho lễ hội ra sao ạ?

Xin cảm ơn ông Đỗ Văn Bình về những thông tin vừa rồi.

Và bây giờ mời quý vị và các bạn trở lại Phòng thu của Đài PTTH Thái Bình

BTV Phạm Ngọc : Cảm ơn phóng viên Hồng Hạnh về những thông tin vừa rồi. Chắc hẳn quý vị và các bạn đã cảm nhận được không khí rộn ràng nơi đây, và tôi xin nhắc lại. Đúng 20 giờ 5 phút tối nay sẽ diễn ra Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Hưng Hà đạt chuẩn nông thôn mới và khai mạc Lễ hội

	<p>Đền Trần Thái Bình năm 2016. Những nét mới trong lễ hội năm nay thể hiện nỗ lực của huyện Hưng Hà nói riêng và cả tỉnh nói chung, trong việc tiếp tục bảo tồn và khai thác tốt hơn những giá trị đặc biệt của các di sản thời Trần trên vùng đất Hưng Hà, thiết thực tri ân công lao và sự nghiệp của Vương triều Trần đối với dân tộc ta trong hơn 800 năm qua.</p>		
8	<p style="text-align: center;">Nhạc nổi đọc trên nền nhạc</p> <p>Tiếp theo là một số tin vẫn đáng chú ý.</p> <p style="text-align: center;">Nhạc nổi</p> <p>PTV:</p> <p># Tháng giêng hàng năm, không chỉ riêng lễ hội đền Trần, mà tỉnh Thái bình còn có hàng chục lễ hội nổi tiếng khác, tạo thành quần thể du lịch khép kín như Lễ hội Chùa Keo, lễ hội đền Đồng bằng, Lễ hội Bơi Trãi Thị trấn Diêm Điền, Lễ hội Đền Đình đền bốn tượng A sào Cùng nhiều giá trị văn hóa phi vật thể khác cũng đang được tỉnh Thái Bình, trình cấp Trung ương phê duyệt và bảo tồn như: Điệu múa dân gian giáo cờ giáo</p>	1p	Đọc trên nền nhạc

<p>quạt chỉ riêng có ở làng Thượng Liệt (xã Đông Tân, huyện Đông Hưng); hoặc là múa kéo chữ và múa bát dật ở huyện Quỳnh Phụ.</p> <p># Tin vui từ ngành giáo dục đó là kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia vừa qua, Thái Bình xếp thứ 8 toàn quốc với 43 học sinh đoạt giải, Em Cao Minh Hiếu trường Trung học phổ thông Chuyên Thái Bình đạt giải nhất môn toán với tổng số điểm là 33/40 điểm .</p> <p># Ngày 23-2 tới đây cùng với các địa phương trong cả nước tỉnh Thái bình sẽ bàn giao 2.900 Tân binh cho 17 đầu mỗi đơn vị nhận quân của Bộ quốc phòng và quân khu 3, nét mới trong mùa tuyển quân năm nay, cả 8 huyện Thành phố trong tỉnh sẽ giao quân đồng loạt trong 1 ngày, duy nhất một đợt trong năm, cho đến thời điểm này các địa phương trong toàn tỉnh đã hoàn tất các bước chuẩn bị như 3 gặp, 4 biết, giao lưu gặp gỡ Tân binh trước ngày lên đường.</p> <p># Tin từ ngành Y tế. Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa khởi công Xây dựng Khu điều trị chất lượng cao. Đây là dự án đầu tư theo mô hình bệnh viện – khách sạn hoạt động theo phương thức hợp tác, đối tác công – tư đầu tiên ở Thái Bình. Dự án có quy mô 12 tầng, 500 giường bệnh cao cấp, với trang thiết bị hiện đại đầy đủ các khoa phòng chuyên môn và một trung tâm xạ trị ung thư</p>		<p>Hết nhạc</p>
--	--	-----------------

	<p>chất lượng cao, được xây dựng trên diện tích gần 10.000 m² tổng giá trị đầu tư 1.300 tỷ đồng. Theo kế hoạch khu điều trị sẽ hoạt động vào đầu năm 2018.</p> <p style="text-align: center;">Nhạc nổi</p> <p>BTV Phạm Ngọc: Xin kết thúc phần tin để chuyển sang các nội dung tiếp theo.</p>		
9	<p>Quảng bá Truyền hình phát thanh trực tiếp lễ Hội Đèn Trần</p> <p>Huệ: Vào lúc 20 giờ 5 phút tối nay tại di tích cấp Quốc gia đặc biệt “ Khu Lăng mộ và đền thờ các vị Vua triều Trần ” xã Tiến Đức huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, huyện Hưng Hà sẽ tổ chức lễ đón Bằng công nhận của thủ tướng chính phủ công nhận huyện Hưng Hà đạt chuẩn Nông thôn mới, và khai hội Đèn Trần tỉnh Thái Bình năm 2016.</p> <p>Hoàng : Năm 2015, khu lăng mộ và đền thờ các vị vua Triều Trần được nhà nước công nhận là “ Di tích Lịch sử Văn hóa cấp quốc Gia đặc biệt ”. Hàng năm , vào ngày 13 tháng giêng lễ hội đèn Trần tỉnh Thái bình đều được tổ chức nhằm khẳng định , tôn vinh công lao dựng nước, giữ nước của Nhà Trần trong lịch sử Việt nam, đồng thời khẳng định giá trị lịch sử, Văn hóa của khu di tích.</p> <p>Huệ: Trong suốt quá trình diễn ra lễ hội sẽ có các hoạt động tế lễ, các trò chơi dân gian hoạt động thể thao, Văn nghệ mang đậm sắc thái văn hóa như thi cỗ Cá, thi Vật</p>	1p	D.sẵn

	<p>Cầu, thi kéo lửa nấu cơm cần, thi pháo đất, Kéo co ...vv</p> <p>Hoàng; Đài PTTH Thái Bình sẽ thực hiện truyền hình và phát thanh trực tiếp lễ đón nhận bằng công nhận của thủ tướng chính phủ công nhận huyện Hưng Hà đạt chuẩn Nông thôn mới và khai hội Đền Trần Thái bình vào lúc 20 giờ 5 phút tối nay, mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi./.</p>		
10	<p>Quảng bá sóng: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự tổng hợp của Đài PTTH Thái Bình, phát trên sóng FM, tần số 97mghz.</p> <p>Quý vị có thể nghe lại chương trình trên trang thông tin điện tử: Thaibinhtv.vn.</p> <p>Mọi liên hệ cũng như ý kiến đóng góp xin gửi về qua địa chỉ hòm thư: Thoisuthaibinh@gmail.com hoặc: Đài PTTH phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.</p>	30s	(2 giọng đọc) Đọc trên nền nhạc
11	<p>Bài hát Hát về cây lúa hôm nay</p> <p><i>BTV Vũ Hương: Các bạn đang nghe Ca khúc Hát về cây lúa hôm nay sáng tác của Hoàng Vân do Ca sỹ Trọng Tấn thể hiện, và lúc này sẽ là thời gian chúng ta đến với câu chuyện người nông dân Thái bình sản xuất</i></p>		Phòng thu

thành công máy cấy không dùng động cơ do Phóng viên Hồng Tươi- vừa thực hiện.

Hồng Tươi xin chào anh Phạm Ngọc và chị Vũ Hương, chào quý thính giả nghe đài, thưa quý vị .

Thưa quý vị. Tôi đang có mặt trên cánh đồng Chỉ Trung xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải. Bà con nông dân nơi đây đang vào vụ cấy, trên cánh đồng của nhà ông Nguyễn Văn Chuyên đang rất sôi động bởi hôm nay ông Chuyên đưa máy cấy xuống đồng nên bà con trong xóm kéo đến xem thực hư chiếc máy cấy cấy nhà lá vườn như thế nào và xem việc cấy có thật sự hiệu quả không. Hôm nay thì chân ruộng nhà còn đón cả những nông dân từ các huyện khác và cả tỉnh bạn đến xem máy cấy, chắc chắn rồi thưa quý vị cha đẻ của chiếc máy cấy cũng có mặt, chúng ta sẽ gặp anh Trần Đại Nghĩa sau ít phút nữa, còn bây giờ hãy cùng Hồng Tươi trò chuyện với ông Giang Văn Chuyên để xem chiếc máy cấy này làm lợi gì cho ông

-Xin chào ông Chuyên

Vâng chào chị

-Vụ này ông cấy mấy sào

Vụ này tôi cấy 4 sào, tôi mua máy này từ năm 2015

-Vâng vậy thì máy cấy này hiệu quả như thế nào thưa ông

À, hiệu quả là tôi không phải cấy, so với cấy tay trực tiếp thì cấy này nhàn hơn mà đều cây lâu nó đẻ tốt hơn lúa năng suất hơn

- Thế cách cấy có khó không ạ

Cách cấy cũng khác một tay đẩy máy cấy, một tay kéo cần chỉ một người thôi và đứng cấy

Thưa quý vị đứng thẳng lưng mà cấy là một bước ngoặt quan trọng đối với việc cấy lúa của người nông dân, chiếc máy cấy này đã làm được điều đó. Nhưng nói là máy cấy quý vị sẽ hình dung ra một cỗ máy hiện đại với âm thanh ồn ào náo nhiệt của động cơ nhưng chiếc máy cấy này lại khác, không chạy bằng động cơ không dùng nhiên liệu không có giàn cấy dài và một cỗ máy lớn mà nó chỉ nhỏ gọn và âm thanh tạo ra cũng rất nhẹ rất mỏng, quý vị thử nghe xem có đoán ra được cách thức mà chiếc máy cấy này vận hành như thế nào không nhé.....

ĐỀ MÁY GHI ÂM SÁT VÀO MÁY CẤY(Âm thanh ...)

Quý vị chắc đã nghe thấy tiếng máy cấy rất không đặc trưng của máy đứng không a, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chủ nhân của chiếc máy cấy không động cơ không dầu nhớt này để xem cách vận hành và cấu tạo của máy ra sao

--Chào anh Trần Đại Nghĩa, anh có thể giúp quý thính giả của chúng tôi hiểu rõ hơn về cấu tạo của chiếc máy cấy này và nó làm việc theo nguyên tắc nào

Chiếc máy này của tôi sản xuất vận hành rất đơn giản , chỉ một tay kéo cần điều khiển, lái máy trượt trên mặt ruộng, một tay điều khiển mở cấy. một thao tác cấy của nó thì cứ sau 1 giây được một thao tác tức là được 4 khóm mạ đưa xuống ruộng, như vậy là bằng 4 người cấy một lúc. Với mật độ, tốc độ như vậy thì trong

vòng 1 tiếng sẽ cắt được 1 sào Bắc Bộ . Cấu tạo của máy thì đơn giản gọn nhẹ tổng trọng lượng nó chỉ khoảng hơn 2 chục cân, mà tôi làm bằng vật liệu đơn giản dễ kiếm, thông dụng, bà con lại dễ bảo trì sửa chữa. Nếu có trục trặc gì bà con có thể tự sửa ngay tại ruộng được.

--Thế còn mạ thì sao để cấy đúng với máy của anh thì bà con làm mạ như thế nào

Mạ thì để cấy tốt thì cách làm mạ bà con chỉ cần lấy bùn ao hoặc bùn sông trộn với trấu san đều trên khuôn, khuôn này có kích thước dài một mét tám rộng tám mươi phân dày một phân sáu. Khi mạ xong mạ lên khoảng một mi li thì bà con gieo mạ như vậy đảm bảo mạ lên đều dễ cấy . Có điều nhawcs nhờ bà con là đối với máy cấy nói chung và máy cấy của tôi thì chiều cao mạ thích hợp nhất là 12 đến 14 phân thì khi cấy không bị nát. Máy chúng tôi thiết kế có điều chỉnh số giành to nhỏ rất phù hợp với bà con

Anh Nhĩa này chiếc máy rất nhỏ gọn, như Hồng Tươi nhìn thấy thì nó thiết kế khá đơn giản, với bốn mỏ cấy vậy công suất thiết kế của máy sẽ là bao nhiêu?

Công suất thiết kế thì, nếu độ bùn từ 15 đến 20 phân mực nước khoảng 3 đến 5 phân và mạ làm theo hướng dẫn thì công suất một tiếng sẽ đạt 1 sào. Với hàng xông nhỏ cấy giống ngắn ngày,, thế còn hàng xông lớn mà cấy lúa lai thì năng suất đạt một sào rưỡi đến sào bảy thậm chí hai sào một giờ

Thưa quý vị nếu bình thường cây truyền thống thì một thợ cắt giỏi cắt từ 5 h sáng đến sẩm tối sẽ được khoảng 1,5 sào mà chiếc máy cắt này một giờ đồng hồ làm được gần 1 sào ruộng. Con số này quý vị tính toán sơ sơ chắc cũng sẽ thấy đó là một con số lý tưởng phải không ạ. Vì thế mà từ ngày có máy cắt của anh Nghĩa vụ cắt đối với bà con nông dân trở nên thông dụng hơn rất nhiều .

- Anh Nghĩa này, tại sao anh lại nghĩ đến việc thiết kế máy cắt không động cơ mà không làm lớn hẳn với giàn cắt với những khung cắt có động cơ cho nhanh hơn

Thực tế trong bối cảnh đất nước khó khăn mà đặc biệt bà con nông dân còn gặp khó khăn trong sản xuất mà lại đầu tư một chiếc máy cắt lớn như máy nhập nước ngoài sẽ không mang lại lợi nhuận cuối cùng, hạt thóc bán đi có khi còn bị lỗ. Tôi cũng xuất phát từ người nông dân tôi vì thế tôi trăn trở nghiên cứu ra loại máy này không động cơ nhằm giảm đầu vào cho bà con. Mục đích của tôi muốn làm máy này để bà con chủ động với sản xuất vì các cụ nói rồi cây lúa có thì cây mạ có tuổi, mạ đến tuổi thì phải cấy nếu mà chung tiền mua máy lớn thì lại không chủ động sản xuất nhờ thời vụ . Vậy nên sản xuất ra máy này để bà con đầu tư mỗi nhà một chiếc sẽ chủ động rất nhiều rất tiện lợi cho bà con

- Đơn giản gọn nhẹ không tốn nhiên liệu lại rẻ tiền, đúng là để đạt được bằng ấy tiêu chí không dễ, vậy đến vụ xuân này anh xuất xưởng bao nhiêu máy cắt và giá thành của mỗi chiếc cụ thể thế nào

Tính từ tháng 6 năm ngoái mỗi tháng tôi xuất xưởng 300 máy, nhưng từ cuối năm nhất là tháng giêng này để đáp ứng mùa vụ cho bà con chúng tôi phải tăng cả làm cả đêm kịp thời vụ mỗi tháng tôi xuất 5, đến 6 trăm máy. Tôi luôn luôn đổi mới cải tiến để máy hoàn thiện hơn nhưng giá thành vẫn thế năm ngoái năm nay không tăng giá, máy cấy hàng xông nhỏ thì giá là 4 triệu đồng một chiếc, máy hàng xông rộng thì 5 triệu đồng một chiếc

Như anh Nghĩa cho biết thì máy cấy của anh đã làm bạn với nhiều nông dân trong tỉnh và cả các tỉnh lân cận, tại chân ruộng của bác Chuyên đây cũng có những vị khách từ tỉnh ngoài đến tìm hiểu và đặt mua máy cấy :

_ Chào bác, bác ở đâu đến ạ

Tôi chào chương trình, tôi ở huyện Phú Cừ tỉnh Hưng Yên đến đây

_ Tại sao bác lại biết đến máy cấy của anh Nghĩa

À tôi xem ti vi nghe đài tôi biết, hôm nay tôi đến đây tận mục sở thị chiếc máy này lại xuống đồng xem người ta cấy tôi thấy máy này rất hiệu quả

_ Bác vừa xem chiếc máy cấy làm việc ý kiến của bác về chiếc máy này thế nào

Ý kiến của tôi là tôi hài lòng. Thực tế thì mọi lần nhìn thấy người nông dân cấy cấy rất vất vả nay thấy ở đây họ đứng cấy mà cây lúa thẳng hàng rất đẹp tôi

rất hài lòng

_Thế còn anh....(Hỏi người bên cạnh) anh ở đâu đến ạ

Tôi là Nguyễn Văn Nghiêm tôi từ Bắc Giang xa xôi đến đây

- Cát công đi hơn 300 cây số đến đây anh thấy có áp dụng chiếc máy cấy vào quê anh được không

Vâng tôi được xem qua về cái máy này, nay về tận đây trước là thăm cơ sở sản xuất của anh nghĩ đây sau là cũng muốn mua một cái về để cho gia đình chứ cúi xuống cấy cấy cúi còng lưng lắm

Vâng thế anh đã mua được máy chưa

Tôi cũng vừa trao đổi được với anh Nghĩa rồi, tôi cũng mua một chiếc

Vậy thì chúc anh và gia đình sẽ có một vụ cấy nhàn nhã hơn nhé, cảm ơn anh.....

Thưa quý vị đúng là sáng kiến của nông dân phục vụ nông dân nên mọi chi tiết mọi quy trình vận hành cũng rất đơn giản thuận tiện gần gũi và chi phí thấp vì thế chiếc máy cấy của anh Nghĩa từ lúc ra đời đến nay đã tạo lên sức hấp dẫn rất lớn với bà con nông dân. Quý vị biết không ngay lần đầu tiên chúng tôi phát sóng phóng sự về anh Nghĩa làm máy cấy nhiều bạn bè đã gọi điện nhờ mua hộ máy cấy để gửi về

quê làm quà tặng bố mẹ tặng chú bác để giúp mỗi vụ cấy gặt của nhà nông trở nên nhẹ nhàng hơn nhanh hơn. Còn quý vị nếu muốn sở hữu một chiếc máy cấy thì thưa anh Nghĩa địa chỉ của anh là gì

Địa chỉ của tôi đường 19 tháng 5 thôn Đông Hoàng xã Đông Hoàng huyện Tiên hải, nếu liên hệ điện thoại thì gọi cho tôi số 0988983116, còn địa chỉ Email của tôi là Trandainghia 9755@gmail.com

Vâng quý vị và bà con liên hệ trực tiếp với anh Nghĩa còn nếu không hãy gọi cho chúng tôi chúng tôi sẽ là cầu nối giúp bà con./.

Thưa quý vị đúng là sáng kiến của nông dân phục vụ nông dân nên mọi chi tiết mọi quy trình vận hành cũng rất đơn giản thuận tiện gần gũi và chi phí thấp vì thế chiếc máy cấy của anh Nghĩa từ lúc ra đời đến nay đã tạo lên sức hấp dẫn rất lớn với bà con nông dân. Quý vị biết không ngay lần đầu tiên chúng tôi phát sóng phóng sự về anh Nghĩa làm máy cấy nhiều bạn bè đã gọi điện nhờ mua hộ máy cấy để gửi về quê làm quà tặng bố mẹ tặng chú bác để giúp mỗi vụ cấy gặt của nhà nông trở nên nhẹ nhàng hơn nhanh hơn. Còn bây giờ chúng ta phải tạm biệt bác..... để bác.... hoàn tất nốt mảnh ruộng đang cấy dở và tạm biệt anh TĐN Hồng Tươi xin trả lại sóng cho phòng thu xin chào Phạm Ngọc và Vũ Hương

BTV Vũ Hương : Cảm ơn Phóng viên Hồng Tươi. Tiếp theo là bản tin

	thời tiết nông vụ.		
12	Tít thời tiết nông vụ	20s	Xướng trên nền nhạc
13	<p><i>BTV Phạm Ngọc:</i> Thưa quý vị, tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh vừa chuyển về: Ngày hôm nay thì thời tiết cũng không có chuyển biến là bao so với ngày hôm qua: Nhiệt độ từ 15-19 độ C. Bà con, có thểer gieo mạ dự phòng mạ bằng các giống ngắn ngày và gieo trên nền đất cứng hoặc làm mạ sên, có che phủ ni lông, để phòng khi lúa bị chết rét. Với đàn vật nuôi che chắn, đảm bảo vệ sinh chuồng trại, cho ăn bổ sung để tăng cường sức đề kháng trước dịch cúm gia cầm đang diễn biến phức tạp.</p> <p>Các hộ nuôi trồng thủy sản đảm bảo độ sâu nước trong ao, hồ; che chắn gió lạnh, thả bạt hoặc bè, giữ ấm cho Cá ..</p> <p>Cũng trong điều kiện thời tiết gió mùa đông bắc tăng cường như hiện nay thì bà con ngư dân hạn chế ra khơi để tránh nguy hiểm.</p>	1p	
14	BTV Vũ Hương : Xin tóm lược lại nội dung chính đã phát trong chương trình.		Phòng thu
15	Nhạc nổi 3s		Đọc trên nền

	<p style="text-align: center;">(2 BTV cùng dẫn)</p> <p># Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử Đại biểu Quốc hội lần thứ XIV , Tỉnh Thái bình được bầu 9 đại biểu)</p> <p># Huyện Hưng hà vừa được thủ tướng chính phủ ký quyết định cấp bằng công nhận huyện chuẩn Nông thôn mới năm 2015, huyện đầu tiên của tỉnh Thái Bình về đích Nông thôn mới.</p> <p># Vụ xuân năm nay nhờ máy cấy không động cơ của Nông dân Trần Đại Nghĩa, kết hợp phương thức gieo cấy mới, tiết kiệm cho nông dân tỉnh Thái Bình ngót 300 tỷ đồng, đảm bảo lịch thời vụ.</p> <p># Vào 20 giờ 5 phút tối nay diễn ra lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ công nhận huyện Hưng hà đạt chuẩn nông thôn mới, và sẽ khai mạc Lễ hội Đền Trần Thái bình năm 2016</p> <p style="text-align: center;">Nhạc nổi kết 3s</p>		nhạc
16	<p>BTV Tươi: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tổng hợp của Đài PTTH Thái bình. Biên tập chương trình Văn Cử- Hồng Tươi – Phạm Ngọc, Vũ Hương, Kỹ thuật viên - Minh Tươi phối hợp thực hiện.</p> <p>BTV Phạm Ngọc. Kính chúc quý vị buổi tối cuối tuần vui vẻ và ấm áp bên người thân. Xin chào và hẹn gặp lại.</p>		